



### การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลิตเปลี่ยน ทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(1) กระทู้ถาม (ไม่มี)

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี

โดยเลขาธิการฯ อ่านประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 แล้ว นั้น

บัดนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายสุทิน คลังแสง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อีกตำแหน่งหนึ่ง  
นายกฤษฏา จินะวิจารณ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  
นายจักรพงษ์ แสงมณี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ  
กีฬา  
นายวรารุช ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์  
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
นายไชยา พรหมา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
นายอนุชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
นางมนพร เจริญศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ  
สังคม  
นายณินทร ศรีสรรพวงค์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
นายเกรียง กัลป์ตินันท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
นายทรงศักดิ์ ทองศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
นายชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
เศรษฐา ทวีสิน  
นายกรัฐมนตรี  
ที่ประชุมรับทราบ

## 2. เรื่อง ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่ พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 105 (2) คือ นายมังกร ยนต์ตระกูล ซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อที่ 2 ของพรรคเสรีรวมไทย จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

### ที่ประชุมรับทราบ

## 3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 115

เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 115 กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนรับตำแหน่ง จึงขอเชิญ นายมังกร ยนต์ตระกูล ลูกขึ้นยืนเพื่อปฏิญาณตนต่อที่ประชุม

ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่คือ 498 คน การลงมติใด ๆ หรือองค์ประชุมต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 249 คน

### ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ประธานฯ แจ้งเรื่อง รับทราบรายงานของวุฒิสภา

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีหนังสือแจ้งว่าในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 (สมัยประชุมประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2565 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้ว

### ที่ประชุมรับทราบ

ก่อนพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ท้าหรือต่อที่ประชุม โดยมีสมาชิกฯ ขอรื้อในเรื่องการจัดสรรสัดส่วนของสมาชิกฯ ในการปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ ต่อที่ประชุมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกพรรคการเมือง ทั้งนี้ ประธานฯ แจ้งว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานการประชุมว่า ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะพิจารณาว่าการหารือเป็นความเดือดร้อนของประชาชนทั้ง 500 เขตเลือกตั้ง รวมถึงแบบบัญชีรายชื่อด้วย ซึ่งไม่อาจแบ่งได้ว่าเป็นความเดือดร้อนของฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลโดยถือว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้หารือกันแล้วเห็นว่าควรแบ่งตามสัดส่วนของจำนวนสมาชิกฯ แต่ละพรรค อย่างไรก็ตาม จะมอบนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง กับทั้งสองฝ่าย ไปหารือกันให้ชัดเจน หากตกลงกันได้ ในสัปดาห์หน้าก็จะปฏิบัติตามนั้น

ทั้งนี้ สมาชิกฯ ได้เสนอญัตติขอให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 54 (2) จากเรื่องที่ค้างพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5.1 - 5.11 เพื่อมาพิจารณาต่อก่อนที่จะพิจารณาวาระอื่น ซึ่งสมาชิกฯ รับรองถูกต้อง

## (5) เรื่องที่ค้างพิจารณา

5.1 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ากุ้งตกต่ำ โดย นายอรุณกร ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ

5.2 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาการค้าพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและต้นทุนสูง โดย นายร่มธรรม ข่านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ

5.3 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ากุ้งตกต่ำ โดย นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้เสนอ

5.4 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ากุ้งตกต่ำ โดย นายสฤกษ์พงษ์ เกี้ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ

5.5 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำอย่างเป็นระบบ โดย นางมุกดาวรรณ เลื่องสินิล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ

5.6 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้ากุ้งตกต่ำ โดย นายวรศิษฐ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ

5.7 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าเกษตรตกต่ำ โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี และนายวิชัย สุตสวาสดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้เสนอ

5.8 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาทางพาราตกต่ำอย่างครบวงจรและยั่งยืน โดย นายสฤกษ์พงษ์ เกี้ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ

5.9 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ากุ้งตกต่ำ โดย นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ

5.10 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ากุ้งตกต่ำ โดย นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ

5.11 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหามาตรการและแนวทางการแก้ปัญหาและป้องกันราคาพืชผลและสินค้าทางการเกษตรตกต่ำเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป โดย นายสรวงค์ เทียนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

จากนั้น ผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผลในการเสนอญัตติ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับราคาพืชผล และสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ รวมทั้งราคาทุ้มตกต่ำว่า สินค้าด้านการเกษตรถือว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของภาคใต้ แต่ปัจจุบันราคาผลไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรชาวสวนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเพราะหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หลายปัจจัยมายาวนานแล้ว ยังต้องเผชิญกับวิกฤตราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำรายวัน และต้นทุนสูง เช่น น้ำ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง มีราคาสูงขึ้น อีกทั้งไม่มีตลาดรองรับ ทำให้เกษตรกรชาวสวนต้องแบกรับต้นทุนที่เสี่ยงต่อการขาดทุนสะสม ซึ่งปัจจุบันพืชผลทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง ข้าว และอ้อย สินค้าบริโภค อาทิ เนื้อวัว น้ำมันวัว และตลาดปลาสดงาม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีราคาตกต่ำซึ่งเป็นรายได้หลักของเกษตรกร ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้องมีการหนีสินจากต้นทุนผลผลิต ค่าแรง และราคาปุ๋ยที่สูง รัฐบาลควรมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูก รวมถึงส่งเสริมภาคเกษตรในการผลิต และจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพื่อการจำหน่ายในประเทศ และส่งออกสินค้าทางการเกษตรไปยังต่างประเทศอันจะทำให้คุณภาพชีวิตและครอบครัวเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นตลาดที่ส่งเสริมเกษตรกรให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีมาตรฐานสากล ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของประชาชน จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาย่างรีบด่วน ภาครัฐต้องหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร การปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตรให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อมิให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกันอันจะเป็นการรักษาเสถียรภาพทางด้านราคาและป้องกันราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญของประเทศไทยมาโดยตลอด ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า ปี 2564 ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราอันดับ 1 ของโลก โดยมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 175,978 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 61.6 และมีตลาดส่งออกสำคัญคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐมาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เนื่องจากความต้องการใช้ยางพาราในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นจากความต้องการผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เช่น ถุงมือยางที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้รถสาธารณะเป็นรถยนต์ส่วนตัวจึงมีความต้องการใช้รถยนต์เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมล้อยางและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์มีความต้องการใช้ยางเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์การค้าของโลกปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเกิดโรคอุบัติใหม่ มาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศ ความผันผวนทางเศรษฐกิจของคู่ค้าสำคัญ ตลอดจนสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ การกีดกันการค้าส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น เป็นเหตุให้ปัจจุบันพี่น้องชาวสวนยางพาราต้องเผชิญปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยการยางแห่งประเทศไทยได้รายงานข้อมูลราคาจากตลาดกลางยางพารา จังหวัดสงขลา ปรากฏว่า ราคาน้ำยางสดเหลือเพียง 43.20 บาท/กิโลกรัม ราคายางแผ่นดิบเหลือเพียง 44.15 บาท/กิโลกรัม ซึ่งราคาดังกล่าวไม่คุ้มทุนการผลิตของเกษตรกร ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น อัตราการว่างงาน ปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสังคม

และระบบเศรษฐกิจระดับมหภาคของประเทศ เมื่อพิจารณาบททวนถึงนโยบายแก้ไขปัญหายางพารา พบว่า เกือบทุกรัฐบาลได้ใช้นโยบายแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ 2 แนวทาง คือ 1) การจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกันราคา การให้สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ 2) การให้หน่วยงานของรัฐวิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ในการปฏิบัติกลับปรากฏว่าทุกปีราคายางพารามีความผันผวน ช่วงใดที่รัฐบาลใช้งบประมาณช่วยเหลือหรือต่างประเทศมีความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มสูงขึ้น ช่วงระยะเวลาดังกล่าวราคายางพาราจะปรับสูงขึ้นและเมื่อกลับสู่กลไกตลาดปกติหรือความต้องการใช้ลดลง ราคายางพารามักขาดเสถียรภาพและมีราคาตกต่ำสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่พี่น้องชาวสวนยางพาราทุกปีอย่างเป็นวัฏจักร เนื่องจากนโยบายดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาระดับต้นน้ำ กล่าวคือ เป็นนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรเฉพาะหน้าด้านรายได้ ส่วนนโยบายระดับกลางน้ำและระดับปลายน้ำยังขาดนโยบายในการปฏิบัติอย่างบูรณาการที่ครบวงจรและยั่งยืน ทั้งนี้ยางพาราและปาล์มน้ำมันนั้นถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักสำคัญของประเทศ แต่ปัจจุบันราคาปาล์มน้ำมันและราคายางพาราลดลงอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรสวนยางพาราได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเพราะหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มายาวนานแล้วยังต้องเผชิญกับวิกฤตราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำรายวันและมีต้นทุนสูง เช่น น้ำ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง มีราคาสูงขึ้น อีกทั้งไม่มีตลาดรองรับ โดยเฉพาะเกษตรกรสวนปาล์มได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากลานซื้อปาล์มหลายพื้นที่ปิดการรับซื้อชั่วคราวทำให้เกษตรกรไม่สามารถตัดปาล์มขายได้ และต้องนำรถไปจอดรอคิวนาน พร้อมทั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดราคาปาล์มจึงสวนทางกันกับราคาตลาดโลก สินค้าล้นตลาด ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำจนทำให้เกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มต้องแบกรับต้นทุนที่เสี่ยงต่อการขาดทุนสะสม ดังนั้นหากภาครัฐไม่เร่งดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงขอให้รัฐบาลตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยขอให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการยางแห่งประเทศไทย เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวด้วย

สำหรับเรื่องราคากุ้งตกต่ำนั้น ขณะนี้ผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อยกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากราคากุ้งเลี้ยงตกต่ำอย่างรวดเร็ว โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งหลังจากการที่คณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์หรือบอร์ดกุ้ง อนุมัติการนำเข้ากุ้งจากสาธารณรัฐเอкваดอร์และอินเดียเข้ามา โดยอ้างว่าชาวเกษตรกรไทยมีโครงการประกันราคากุ้งอยู่แล้ว นอกจากนั้นปัญหาการขาดทุนจากการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรเกิดจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูง และมีโรคระบาดในกุ้ง ประกอบกับราคาประกันขั้นต่ำที่ห้องเย็นตั้งไว้นั้นเท่ากับราคาค้นทุนการผลิตที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ซึ่งเท่ากับเป็นการบังคับให้เกษตรกรขายในราคาขาดทุนทำให้เกษตรกรประสบปัญหาหนี้สิน แม้ราคากุ้งจะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ แต่ราคาของจริงไม่ได้ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด จึงต้องการให้รัฐช่วยลดภาระต้นทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เช่น ค่าอาหารกุ้ง ค่าปูน ค่าไฟฟ้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง หากภาครัฐไม่ดำเนินมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม ปัญหาอาจบานปลายจนยากแก่การเยียวยา จึงขอให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษา

แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ากึ่งเลี้ยงตักต่ำ ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยโดยเร่งด่วน นอกจากนี้ สมาชิกฯ ยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกึ่งในจังหวัดแหล่งผลิตกึ่งสำคัญว่า ในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายน - พฤษภาคม และเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ของทุกปี จะเป็นช่วงที่ผลผลิตกึ่งออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งในปีนี้มีสภาพอากาศแปรปรวนร้อนสลับฝนทำให้เกษตรกรต้องเร่งระบายผลผลิตออกสู่ตลาด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงทรงตัว ประกอบกับการส่งออกชะลอตัว เนื่องจากคำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่ลดลงและมีการนำเข้ากึ่งจากต่างประเทศที่มากขึ้น จึงส่งผลให้ราคากึ่งปรับลดลง ซึ่งหากภาครัฐไม่มีมาตรการในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงมากขึ้นได้

จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ สมาชิกฯ ได้อภิปรายเรื่องสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ คือ โคกระบือ สุกร โดยเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโคกระบือตกต่ำ ซึ่งราคาโคจากเดิมเกษตรกรเคยขายได้ในราคา 120 บาท ต่อ กิโลกรัม ปัจจุบันเหลือราคา 88 บาทต่อกิโลกรัม และคงราคานี้มานานกว่า 9 เดือนแล้ว โดยจากการสอบถามเกษตรกรพบว่า จุดคุ้มทุนของการเลี้ยงโคอย่างน้อยจะต้องขายโคได้ในราคา 100 บาทขึ้นไปต่อกิโลกรัมจึงจะเพียงพอที่ผู้เลี้ยงจะอยู่ได้ แต่ปัจจุบันที่ราคาขาย 80 บาท จึงเป็นราคาที่ขาดทุนทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคประสบปัญหาหนี้สินรุมเร้าจากราคาที่ตกต่ำ อีกทั้งรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาโคกระบือเถื่อนซึ่งซ้ำเติมเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับข้อร้องเรียนมาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงว่ามีกระบวนการนำเข้าโคเถื่อนผ่านช่องทางพิเศษและยังมีการสวมสิทธิการนำเข้า โดยช่องทางพิเศษคือช่องทางธรรมชาติผ่าน 2 จังหวัด ได้แก่ อำเภอมะเข่เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก โดยมีค่าใช้จ่ายพิเศษต่อเที่ยวกว่า 80,000 บาท จึงเป็นที่สังเกตว่าด้วยเหตุนี้จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาโคตกต่ำใช่หรือไม่ แม้ไม่มีใบอนุญาตแต่ก็สามารถบินไปได้ทั่วประเทศส่งผลให้โคกระบือที่ไม่ได้รับวัคซีนนำโรคปากเท้าเปื่อย โรคคอบวม และโรคล้มปี่ สกีน มาติดโคกระบือในประเทศ ซ้ำเติมปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยง จึงเสนอให้มีการกักโรคอย่างน้อย 1 เดือน และฉีดวัคซีนให้ครบ ให้ปลอดโรคอย่างจริงจังจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือรัฐบาลต้องเร่งเจรจาการค้ากับประเทศต่าง ๆ ทั้งตะวันออกกลาง อาทิ ซาอุดีอาระเบีย บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะมีความต้องการเนื้อโคจำนวนมาก โดยทุกวันนี้เกษตรกรไทยจะขายโคกระบือไปสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องผ่านโควตาสาธารณรัฐประชาชนลาว ดังนั้น รัฐบาลใหม่จะต้องเจรจากับสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยต้องการให้รัฐบาลเจรจาส่งออก 1 ล้านตัว ต่อปี จึงจะทำให้เกษตรกรได้ขายตรงโดยไม่ผ่านคนกลาง ไม่ถูกกินหัวคิว และไม่ถูกกดราคา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบอย่างจริงจัง โดยทราบว่ามีมีการลักลอบนำเข้าโคกระบือชำแหละเถื่อนหรือโคกล่องนำเข้ามาจากชายแดนภาคใต้ ทั้งมาจากประเทศอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ทำให้ประเทศไทยมีโรคระบาดไม่จบสิ้นและส่งผลให้ราคาโคกระบือตกต่ำ รวมถึงทำให้ประเทศต้องสูญเสียเงินภาษีประชาชนอย่างมหาศาลเพื่อเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคเหล่านี้และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงหมูเถื่อนซึ่งปัจจุบันเป็นข้อกังวลของเกษตรกรทั่วประเทศ โดยกว่า 2 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรประสบปัญหาสุกรเป็นโรค ASF หรือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

และด้วยการแก้ปัญหาที่ล่าช้า ไม่ยอมรับความจริง โดยกล่าวอ้างว่าเป็นโรคเพิร์สซึ่งไม่ร้ายแรง ส่งผลให้ผู้เลี้ยงสุกรกว่าหลายแสนรายประสบปัญหาโรค ASF จนสิ้นเนื้อประดาตัว จนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มดีขึ้นกลับต้องประสบปัญหาหมูเถื่อนมาทำให้ราคาหมูในตลาดตกต่ำโดยที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เร่งแก้ไขปัญหา ปลอ่ยปละละเลยให้หมูเถื่อนเข้ามาในประเทศโดยไม่ผ่านการตรวจสอบโรคและคุณภาพ จึงทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงในประเทศได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง อีกทั้งขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคापยุยูเรียซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปุ๋ยยูเรียเป็นวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้ทางการเกษตร ปัญหาราคापยุยูเรียที่เพิ่มสูงขึ้นจึงกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรทุกกลุ่ม และส่งผลให้ต้นทุนเกษตรกรสูงขึ้นแต่ราคาสินค้าเกษตรกลับตกต่ำลงจึงส่งผลให้เกษตรกรมีอัตราหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกปี จึงเห็นว่าแนวทางการพักชำระหนี้เกษตรกรที่จะพักทั้งต้น ทั้งดอก จึงเป็นมาตรการเร่งด่วนเพราะจะช่วยต่อลมหายใจชั่วคราวให้กับพี่น้องเกษตรกร และเสนอการแก้ไขปัญหายั่งยืนอีกประการหนึ่งคือรัฐบาลต้องแก้ไขควบคุมราคาปุ๋ยยูเรียให้มีเสถียรภาพ หาแหล่งผลิตภายในประเทศเพื่อสามารถควบคุมราคาได้ ก็จะเป็นการแก้ปัญหาปุ๋ยให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน และขอให้รัฐบาลช่วยประกันราคาหอมแดง จากขณะนี้อยู่ที่ 8 บาท เป็น 18 บาท และเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง โดยเร็ว นอกจากนี้ พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลต้องประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าด้านการเกษตร ถนนที่ต้องใช้ในการเดินทางเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้เกษตรกรไม่ได้รับความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตรไปขาย อีกทั้งยังขาดแคลนน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภค และน้ำที่ต้องใช้เพื่อการเกษตร ส่งผลให้ต้นทุนทางการผลิตค่อนข้างสูง

ปัญหาด้านราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของพี่น้องเกษตรกรนั้น ในช่วงต้นปี 2564 ถึงเดือนกรกฎาคม 2566 ดัชนีผลผลิต ดัชนีราคา และดัชนีรายได้เกษตรกร มีความผันผวนมาโดยตลอด และตั้งแต่ต้นปี 2566 ราคาผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 ดัชนีผลผลิตทางการเกษตรมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.69 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 3.69 ส่งผลให้ดัชนีรายได้ของเกษตรกรลดลงร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า จากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีทั้ง 3 นี้ ทำให้เห็นถึงความน่ากังวลต่อปัญหาความเดือดร้อนด้านราคาผลผลิตและรายได้ของพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก จึงเห็นว่าควรมีการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และมีการกำหนดทิศทางที่มีความชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนทางด้านราคาแล้วรัฐต้องช่วยแก้ไขปัญหาด้วยการอุดหนุนหรือชดเชยราคาเหมือนในอดีตที่ผ่านมา สำหรับจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีภาคการเกษตรที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันและเป็นภาคการผลิตหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดมาโดยตลอด โดยจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 1.68 ล้านไร่ หรือร้อยละ 34 ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดที่อยู่ในภาคการเกษตรเป็นหลักถึงร้อยละ 31 และอยู่ในภาคการเพาะปลูกกว่าร้อยละ 79 ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีต่างประสบปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำเช่นเดียวกัน แม้ว่าปัจจุบันราคาสินค้าเกษตรบางชนิดจะปรับราคาสูงขึ้นมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ดีมากนักเนื่องจากปัญหาสินค้าขาดตลาดจากผลของภาวะโลกร้อนและเอลนีโญ แต่มีสินค้าเกษตรที่ในอดีตเป็นสินค้าหลักในจังหวัดอุดรธานี



คือกลางสาดเพราะขณะนี้กำลังเป็นผลไม้ที่ถูกกลืนเนื่องจากคนหันไปบริโภคลองกองแทน รวมถึงเกษตรกรเองก็หันไปปลูกผลไม้เศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมากกว่า โดยปัจจุบันมีพี่น้องเกษตรกรปลูกกลางสาดประมาณ 5,200 คน เนื้อที่เพาะปลูก/เนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณ 8,600 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 4,300 ตัน แต่ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยเพียง 10 บาทต่อกิโลกรัม โดยในอดีตเคยตกต่ำถึง 5 บาทต่อกิโลกรัมมาแล้ว จากปัญหาดังกล่าวจึงทำให้เกษตรกรมีแนวโน้มที่จะเลิกปลูกกลางสาดทั้งที่เคยเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรดิตถ์ ดังนั้น ปัญหาสินค้าทางการเกษตรควรได้รับการแก้ไขโดยมีแรงสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางด้านราคาและก่อให้เกิดรายได้ต่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 1) เพิ่มศักยภาพในการผลิตและปรับปรุงพันธุ์กรรมโดยมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพและมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีมากยิ่งขึ้น เช่น การให้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI การปรับปรุงสายพันธุ์ เช่น ข้าว เพื่อให้ทนต่อโรคหรือต้านทานต่อแมลงและได้ผลผลิตต่อไร่มากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้เทคนิคปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เช่น การตัดต้นกลางสาดและต่อยอดกับกิ่งลองกองหรือที่เรียกว่าลองกอง 2) การผลักดันสถาบันเกษตรกรสู่อุตสาหกรรมและภาคบริการ เช่น การวิจัยและพัฒนาแปรรูปทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มช่องทางตลาดให้กับสินค้าการเกษตร รวมถึงการเพิ่มภาคบริการและการท่องเที่ยวของสวนผลไม้เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3) การพัฒนาระบบชลประทานและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ได้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตตามที่ต้องการ และ 4) การเชื่อมโยงทางการตลาดและการขนส่ง โดยภาครัฐควรเข้ามามีส่วนช่วยในการหาตลาดใหม่ ๆ เพื่อรองรับการผลิต โดยในส่วนของตลาดต่างประเทศควรมีการทำเขตการค้าเสรีเพื่อยกเว้นภาษี หรือการตั้งมาตรการกีดกันทางการค้าเพื่อป้องกันสินค้าจากต่างประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันเข้ามาตีตลาดในไทย รวมถึงควรมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเช่น ถนน รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง เพื่อเปิดโอกาสให้กับตลาดสินค้าเกษตรของไทย และช่วยลดต้นทุนในการขนส่งด้วย ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ดังนี้ 1) เร่งให้จ่ายเงินสนับสนุนคนตัดอ้อยสด รอบปี 2565 - 2566 ในอัตรา 120/ตัน โดยเร็ว 2) กำหนดแนวทางในการส่งเสริมการตัดอ้อยสดในปีต่อไปให้ชัดเจน 3) แก้ปัญหาปรับปรุงดินเสื่อม สนับสนุนเงินทุนเครื่องมือ เครื่องจักร การตัดอ้อยสด 4) ร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรศึกษาสายพันธุ์อ้อยที่ทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ ศัตรูพืช และ 5) พิจารณาเพิ่มแหล่งเงินทุนเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลเพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยอย่างเหมาะสมต่อไป

ส่วนเรื่องวิกฤตราคามะพร้าว นั้น มะพร้าวแกลงมีราคาผลผลิตตกต่ำเป็นอย่างมาก โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการระบาดของศัตรูพืชในปี 2553 - 2556 และภัยแล้งในปี 2558 - 2559 ทำให้ผลผลิตมะพร้าวของไทยฟื้นตัวกลับขึ้นมาแบบช้า ๆ ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจของเกษตรกรคือราคาของมะพร้าว แต่ราคามะพร้าวกลับมีความผันผวนสูงมากทั้งที่เราสามารถส่งออกมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกได้ โดยสถานการณ์ล่าสุดเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2566 ราคามะพร้าวอยู่ที่ 7.83 บาทต่อผล ลดลงจาก 16.56 บาทต่อผล เมื่อเดือนมกราคม 2564 โดยต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 7.30 บาทต่อผล หรือมากกว่า ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมะพร้าวเท่ากับ 827 ผลต่อไร่ ต่อปี ดังนั้น หากมะพร้าวยังคงราคานี้อยู่ผลตอบแทนของชาวสวนมะพร้าวจะเท่ากับ

438.3 บาทต่อไร่ ต่อปี ข้อมูลจากสถิติพบว่า ชาวสวนมะพร้าว 167,000 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกมะพร้าว เฉลี่ยครัวเรือนละ 4.91 ไร่ ซึ่งจะทำให้ชาวสวนมะพร้าวมีผลตอบแทนเพียง 2,152 บาท ต่อครัวเรือน ต่อปี เท่านั้น ทั้งนี้ ราคามะพร้าวในประเทศจะเคลื่อนไหวขึ้นลงเป็นฤดูกาลสัมพันธ์กับปริมาณผลผลิต ในประเทศไทย โดยราคามะพร้าวจะเริ่มลดลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีซึ่งเป็น ช่วงที่ผลผลิตออกมามาก ซึ่งผลผลิตจะออกมาสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ส่วนราคามะพร้าว จะสูงสุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปี ปริมาณการใช้ในแต่ละเดือนทั้งในประเทศ และส่งออกค่อนข้างสม่ำเสมอ โดยในช่วงที่ราคาผลผลิตในประเทศสูงนั้นจะเป็นแรงกระตุ้นให้มีการ นำเข้ามามะพร้าวและผลิตภัณฑ์ เช่น กะทิสำเร็จรูป ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และเลยไปถึงเดือนเมษายนของทุกปี ปริมาณนำเข้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์ในช่วงเดือนธันวาคมถึง เดือนเมษายนจะกดดันให้มะพร้าวของชาวสวนที่ทยอยออกในเดือนมีนาคมเป็นต้นมา ขายออกยากและ ราคาตกต่ำลง ปริมาณนำเข้าเฉลี่ย 3 เดือน ผลผลิตในประเทศรายเดือนเพียงร้อยละ 64 ทั้งที่ควรจัดการ ให้สวนทางกันคือ ผลผลิตในประเทศลดลงจึงจะนำเข้ามากขึ้น จึงกลายเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ราคา มะพร้าวผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 ลดลงจากครึ่งปีแรกของปี 2565 ถึงร้อยละ 27 ราคามะพร้าวปีนี้จึงยิ่งตกต่ำลง ดังนั้น จึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 1) ให้กำหนดราคาเป้าหมายในการบริหารจัดการให้อยู่ที่ระดับ 15 บาทต่อผล และเพิ่มผลผลิต มะพร้าวให้ได้ 1,000 ผลต่อไร่ 2) ให้ชาวสวนมีผลตอบแทนสุทธิในระดับ 8,000 บาทต่อไร่ และ 40,000 บาท ต่อครอบครัว ต่อปี 3) จัดการการนำเข้ามะพร้าวในช่วงเวลาที่เหมาะสม ควรลด/หลีกเลี่ยง การนำเข้ามะพร้าวในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนเพื่อไม่ให้กดดันราคามะพร้าวในประเทศ 4) ควบคุมการเคลื่อนย้ายมะพร้าวนำเข้าให้อยู่ในพื้นที่ที่มีการนำเข้ามาเพื่อการแปรรูปและส่งออกเท่านั้น เพื่อไม่ให้กระทบกับราคามะพร้าวในประเทศ 5) เข้มงวดกับมาตรฐานสุขอนามัยพืชในการนำเข้าเพื่อ ไม่ให้เกิดปัญหาศัตรูพืชระบาดในมะพร้าวเช่นที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีก่อน และ 6) ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเพราะปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันมะพร้าวไม่ใช่ ผู้ส่งออก 7) ควรตั้งกรมการวิสามัญเพิ่มราคามะพร้าว 8) หาช่องทางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ ประชาชนในการซื้อ - ขายมะพร้าวให้มีความสมดุล 9) กำหนดราคาเป้าหมายของมะพร้าว (ผลใหญ่) ที่ 15 บาท ต่อผล โดยใช้วิธีการกำหนดปริมาณ/ช่วงเวลานำเข้ามามะพร้าวและผลิตภัณฑ์มะพร้าว ไม่ให้กระทบกระเทือนกับปริมาณมะพร้าวในประเทศที่ออกสู่ตลาด 10) ติดตามเฝ้าระวังราคามะพร้าว ให้มีเสถียรภาพ มีความเป็นธรรม และสามารถแข่งขันได้ 11) กำหนดมาตรการการนำเข้ามะพร้าว เพื่อป้องกันการระบาดของโรคแมลงและเพื่อมิให้มีผลกระทบกับราคามะพร้าวภายในประเทศ ตลอดจน ป้องกันและปราบปรามการนำเข้ามะพร้าวผิดกฎหมายหรือมะพร้าวเถื่อนอย่างจริงจัง รวมถึงการเป็น ตัวแทนหรือทีมมะพร้าวไทย หรือ CocoThai ในการเปิด/ขยายตลาดผลิตภัณฑ์มะพร้าวในประเทศ ต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคามะพร้าวควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการกำหนดราคาเพื่อความโปร่งใส

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรอยู่ในภาคการเกษตรกว่าร้อยละ 40 แต่กลับมีรายได้ เพียงประมาณร้อยละ 8 ของ GDP เท่านั้น ซึ่งเป็นผลจากการแก้ปัญหาในภาคการเกษตรไม่ตรงจุดทำให้ เกษตรกรไทยยังวนเวียนอยู่ในวัฏจักรของความยากจนและเผชิญกับปัญหาซ้ำซากมาโดยตลอด

โดยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือเกษตรกร มีพื้นที่เกษตรที่มีชื่อเสียง คือทุ่งกุลาร้องไห้มีพื้นที่กว่า 2 ล้านไร่ และมีอาณาเขตครอบคลุมถึง 5 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชื่อดังระดับประเทศ และจากการที่สมาชิกฯ ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมา พี่น้องเกษตรกรต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประสบปัญหาอย่างหนักในเรื่องรายได้สินค้าเกษตรสวนทางกับต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะราคาปุ๋ย ดังนั้น การเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรนั้น สิ่งสำคัญต้องเริ่มด้วยการช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการเพิ่มผลผลิต สร้างระบบยืนยันราคาทำให้สินค้าราคาการเกษตรดี นำนวัตกรรมการเกษตรมาเพิ่มปริมาณการผลิตที่มีคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรเป็น 3 เท่า และสิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต โดยรัฐบาลที่ผ่านมาได้ใช้เงินกับการบริหารจัดการน้ำไปหลายแสนล้านบาทแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ การเยียวยาน้ำท่วม น้ำแล้งก็มีความจำเป็นแต่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น ดังนั้น ควรนำงบประมาณในการจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง ทุกปี มาลงทุนแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว และควรเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกร ดูแลเชื่อมต่อไปถึงด้านการตลาด และหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะสามารถไปเจรจาเพื่อเปิดตลาดสินค้าในต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น หาช่องทางตลาดใหม่ ๆ ให้กับพี่น้องเกษตรกรให้มากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดสถานการณ์ ความขัดแย้งในประเทศมหาอำนาจ รวมทั้งปรากฏการณ์สภาพอากาศที่แปรปรวนทั่วโลกทำให้ประเทศผู้ส่งออกหลักของโลก เช่น ประเทศอินเดีย ตัดสินใจระงับการส่งออกข้าวเพื่อสร้างหลักประกันว่ามีปริมาณข้าวเพียงพอต่อการบริโภคและเพื่อดูแลราคาข้าวภายในประเทศ แต่หากประเทศไทยสามารถผลิตข้าวและสินค้าเกษตรอื่น ๆ ได้ในปริมาณที่มากพอต่อการบริโภคในประเทศและเพียงพอต่อการส่งออกได้ด้วยย่อมเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะสร้างรายได้เข้าประเทศและเป็นรายได้ของพี่น้องเกษตรกร ทั้งนี้ เกษตรกรไทยส่วนใหญ่อาศัยธรรมชาติเป็นหลัก มักจะประสบภัยแล้ง น้ำท่วมเป็นประจำ อีกทั้งระบบชลประทานมีน้อยมาก โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เป็นการเพิ่มต้นทุนทางการผลิต จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงจัง ว่าคุ้มค่า สมดุลกับราคาขายหรือไม่ โดยการขายยางพาราขณะนี้ตกต่ำเป็นอย่างมากและยังถูกกดราคาจากผู้รับซื้ออีกด้วย ทำให้ยิ่งได้ราคาที่ต่ำลงไปอีก จึงขอให้รัฐบาลชุดนี้ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ

นอกจากนี้ เกษตรกรใช้ที่ดินไปทั่วประเทศประมาณร้อยละ 40 ปัจจุบันนำเข้าเท่าเดิมผลผลิตที่ได้กลับมีสัดส่วนที่น้อยลง หากเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ภาคเกษตรกรรมของไทยถือว่าเติบโตช้าและมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญในฐานะผู้ส่งออกรายใหญ่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากตัวเลขส่วนแบ่งทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็น ในอดีตที่คนไทยสามารถพูดได้อย่างภูมิใจว่าเป็นแชมป์แต่ในปัจจุบันเราค่อย ๆ สูญเสียตำแหน่งดังกล่าวให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจัยของเกษตรกรสิ่งแรกคือเรื่องของที่ดิน กว่าร้อยละ 50 มีที่ดินน้อยกว่า 10 ไร่ และในขณะที่เกษตรกรที่มีที่ดินมากกว่า 20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10 เกิดความเหลื่อมล้ำในสิทธิของที่ดินเนื่องจากเกษตรกรไทยมากกว่าร้อยละ 40 ไม่มีที่ดินทำกิน จึงต้องการให้รัฐบาลทบทวนเรื่องของโซนนิ่งในการทำการเกษตรเพื่อให้ตอบโจทย์เรื่องคุณภาพสินค้าและให้มีความเหมาะสมเรื่องอุปสงค์และอุปทาน ลดปัญหาที่รัฐต้องแบกรับเงิน

ส่วนแบ่งต่าง ๆ จากการปลูกพืชเพื่อให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่และได้สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น  
ง่ายต่อการทำการตลาดและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ปัจจัยที่สองซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยง  
ในภาคเกษตรคือการเข้าถึงแหล่งน้ำ รัฐต้องมีแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและ  
มีประสิทธิภาพ ปัจจัยต่อมาคือภัยพิบัติที่นับวันยิ่งมีความถี่และความรุนแรงที่ยังวันจะสูงขึ้น ทั้งปัญหา  
ภัยแล้ง และน้ำท่วมต่าง ๆ และที่สำคัญคือเรื่องสินค้าการเกษตรตกต่ำ รัฐจึงควรเร่งหาทางออกให้กับ  
พี่น้องเกษตรกร ตลอดจนเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทำให้ขาดทุน รวมทั้งการนำสินค้าจาก  
ต่างประเทศเข้ามาทำให้สินค้าพี่น้องของเกษตรกรภายในประเทศไทยถูกกดลง จึงควรมีมาตรการ  
ในการส่งออกทางการค้า การผลิต และการกีดกันทางการค้า

สมาชิกฯ ได้อภิปรายถึงข้าว โดยเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในด้านราคาและ  
ด้านการส่งออกพบว่า ข้าวหอมมะลิของไทยอยู่ที่ 920 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวเวียดนามอยู่ที่  
762 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวอินเดียอยู่ที่ 1,220 เหรียญต่อตัน ด้านการส่งออกจากสถิติปี 2565 พบว่า  
ประเทศส่งออกข้าวอันดับหนึ่ง คือประเทศอินเดียอยู่ที่ 18.25 ล้านตัน อันดับสอง ประเทศไทย  
8.5 ล้านตัน อันดับสาม ประเทศเวียดนาม 6.67 ตัน จะเห็นได้ว่าประเทศไทยห่างกับอันดับหนึ่ง  
มากพอประมาณแต่หากพิจารณากับประเทศอันดับสาม ประเทศไทยห่างจากประเทศเวียดนาม  
ไม่มากนักทั้งเรื่องปริมาณการส่งออกและราคาข้าว ปัญหาที่ทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำนั้น  
มาจากการที่มีการผลิตสินค้าออกมาสู่ตลาดมากเกินไปความต้องการคือมีผู้ซื้อน้อยกว่าผู้ขายทำให้ต้อง  
ลดราคาสินค้าในตลาดให้ถูกลงเพื่อดึงคนให้กลับมาซื้อ โดยราคาข้าวที่ปรับขึ้นสูงนั้นเป็นเพียง  
สถานการณ์ระยะสั้น รัฐบาลควรออกนโยบายในการเยียวยาและป้องกันปัญหาในระยะยาวแบบเป็น  
รูปธรรมอย่างยั่งยืนด้วยการควบคุมต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนในการผลิตที่มีการปรับตัวสูงขึ้นและ  
เป็นภาระของเกษตรกร หากมีน้ำ มีนา มีเงิน เกษตรกรจะมีความสุข ควรมีแหล่งในการเก็บน้ำใต้ดิน  
เพื่อให้เป็นธนาคารน้ำ และกระจายน้ำไปสู่เกษตรกร ทั้งนี้ โดยนโยบายของรัฐบาลชุดนี้จะใช้ตลาดนำ  
นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ โดยรัฐบาลจะทำ Market Profile ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าการตลาดต้องการอะไร  
และมากเพียงใด เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตผลิตผลที่ถูกต้องกับตลาดและออกมาได้ตามที่ตลาด  
ต้องการเพื่อสร้างรายได้และพลิกคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง โดยปัญหา  
ที่เกษตรกรไทยต้องพบไม่ใช่เพียงปัญหาสินค้าทางการเกษตรกรรมเท่านั้น แต่ยังมีปัญหาเรื่องต้นทุน  
การผลิตสูง ไม่ว่าจะเป็น ค่าปุ๋ย ค่าอาหารสัตว์ ค่าน้ำมัน ซึ่งเป็นต้นทุนที่มีราคาสูง โดยจากสถิติพบว่า  
ต้นทุนการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 70 ของรายได้ ซึ่งเมื่อต้นทุนสูง พี่น้องเกษตรกรจึงมีเงินใช้หมุนเวียนใน  
การทำนา ทำไร่ ไม่เพียงพอจึงเป็นหนี้เพราะต้องหากู้หนี้ยืมสิน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งปัญหา  
ต่าง ๆ เหล่านี้ผูกโยงกัน หากไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างจริงจังเกษตรกรก็ไม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ขึ้นได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยนโยบาย การพักหนี้  
เกษตรกร 3 ปี ทั้งต้น ทั้งดอกทันที เพื่อลดภาระของพี่น้องเกษตรกรซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถสร้าง  
รายได้เพิ่มขึ้นได้ถึง 3 เท่า ในเวลา 4 ปี รวมทั้งเพิ่มความต้องการและปรับสินค้าภาคการเกษตร โดยนำ  
นวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนแปรรูปสู่มูลค่าที่สูงขึ้นตามแนวทาง  
6 ประการ คือ 1. ดินดำน้ำดี 2. มีสายพันธุ์ 3. ยืนยันราคา 4. จัดหาแหล่งทุน 5. หนุนนำนวัตกรรม  
และ 6. จัดทำกรรมสิทธิ์ที่ดิน อีกทั้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กำลังประสบปัญหาาราคาข้าวโพด

ตกต่ำลงเรื่อย ๆ โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การจำกัดคิวการซื้อของผู้ผลิตอาหารสัตว์ทำให้การซื้อเป็นไปได้ยาก พื้นที่จัดเก็บไม่มี ก่อให้เกิดความชื้น ทำให้ราคาตกลงไปอีก และการนำเข้าวัตถุดิบทดแทน ซึ่งขณะนี้มีการนำเข้าจำนวนมากเกินกว่าที่กำหนด จึงขอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อบรรเทาความทุกข์ของเกษตรกรอย่างจริงจัง พร้อมขอให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ด้วย โดยขอให้มีการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาของชาวไร่อ้อยในกรณีที่มีต้นทุนสูงและรายได้ต่ำที่เกิดจากการตัดอ้อยสดและปัญหาที่ตามมาคือเรื่องดินเสื่อม โดยอ้อยนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลที่ไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ 4 ของโลก รองจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล อินเดีย และสหภาพยุโรป ปลูกใน 47 จังหวัด เกือบทุกภูมิภาคพื้นที่ 11.38 ล้านไร่ ผลิตอ้อยได้ 113.02 ล้านตัน สามารถส่งโรงงานได้ 93.94 ล้านตัน ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 บาทต่อตัน มีเงินหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมให้กับประเทศไทยถึง 120,000 ล้านบาท ต่อปี ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวของชาวไร่อ้อยที่เดือดร้อนมากนั้น ในปี 2564 รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ตัดอ้อยสดคุณภาพดีแทนการเผาอ้อย รวมทั้งให้ชาวเกษตรกรได้ช่วยกันเผาระวังไฟไหม้ด้วยเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้งนี้ ความแตกต่างระหว่างการตัดอ้อยสดกับอ้อยไฟไหม้หรืออ้อยที่ถูกไฟเผาไหม้ มีค่าใช้จ่ายที่ต่างกัน 120 บาทต่อตัน คือหากเป็นอ้อยที่มีการเผาไหม้แล้วการตัดจะรวดเร็วและถูกกว่า โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สนับสนุนเกษตรกรที่ 120 บาทต่อตัน คือ 1,200 บาทต่อไร่ ซึ่งในรอบปีที่มีการปลูกไปแล้วในปี 2564 - 2565 วงเงิน 8,319.74 ล้านบาท ได้มีการจ่ายให้ชาวไร่ประมาณร้อยละ 80 ซึ่งยังไม่ครบ ในขณะเดียวกันในรอบปีที่สอง คือ ปี 2565 และสิ้นสุดไปเมื่อเดือนเมษายน 2566 ชาวไร่อ้อยยังไม่ได้รับเงินใด ๆ จากปัญหาดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 สมาคมชาวไร่อ้อย 5 จังหวัด ประกอบด้วย นครสวรรค์ กำแพงเพชร สิงห์บุรี อุดรดิตถ์ และสุโขทัย ได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือให้เร่งรัดติดตามเงินดังกล่าวตามมติของคณะรัฐมนตรี และจากการพบปะพูดคุยทำให้ทราบว่าชาวไร่อ้อยมีไฟไหม้เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณการปลูกตามนโยบายของกระทรวงที่ส่งเสริมให้มีการผลิตมากขึ้นจากร้อยละ 27.28 เป็นร้อยละ 32.79 คือปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้น และอีกส่วนหนึ่งคือในปีที่ผ่านมาฝนตกหนักทำให้ใบอ้อยมีปริมาณมาก การตัดจึงยุ่งยากมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังพบปัญหาการปลูกอ้อยที่จะทำให้ดินเป็นกรด ซึ่งในกรณีที่มีการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือการเผาไหม้เพื่อเกิดประโยชน์ ในอดีตที่ผ่านมา การเผาจะทำให้เกิดเถ้าที่มีคุณสมบัติเป็นเบส จากการปลูกอ้อยที่เป็นดินกรดก็จะทำให้เกิดสมดุลธรรมชาติทำให้ดินเกิดความเป็นกลาง และในปีต่อไปจะสามารถปลูกอ้อยได้ผลผลิตที่ดี ในกรณีดังกล่าว ชาวไร่อ้อยยังรวมตัวกันกับอีก 37 สหสมาคมจำนวนกว่า 2,000 คน เพื่อพบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เพื่อให้เร่งรัดการจ่ายเงินดังกล่าว โดยการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยนั้นจะมีทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ดังนี้ 1) รัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรมต้องเร่งจ่ายเงินสนับสนุนตามโครงการตัดอ้อยสดคุณภาพดี รอบปี 2565 - 2566 ในอัตรา 120 บาทต่อตัน โดยเร็ว 2) กำหนดแนวทางสนับสนุนการตัดอ้อยสดในปี 2566 - 2567 3) แก้ปัญหาปรับปรุงดินเสื่อม/สนับสนุนเงินทุนเครื่องมือเครื่องจักรการตัดอ้อยสด 4) ร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร ศึกษาสายพันธุ์อ้อยที่ทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ และศัตรูพืช และ 5) พิจารณาเพิ่มแหล่งเงินทุนเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลเพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยอย่างเหมาะสม

อีกทั้งสมาชิกฯ ได้อภิปรายถึงการปรับอัตราภาษีสรรพสามิต ในปี 2560 ที่ส่งผลให้โครงสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดระหว่างผู้ผลิตบุหรี่ไทยกับบุหรือนอกเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมผู้ผลิตบุหรี่ไทยมีส่วนแบ่งร้อยละ 70 ในแต่ละปีจนถึงร้อยละ 80 ในบางปี แต่หลังจากที่มีการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ ส่งผลให้บุหรี่ไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดลดลงเหลือเพียงร้อยละ 50 นอกจากนี้ การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ลดโควตาการรับซื้อใบยาสูบจากพี่น้องเกษตรกรลง ตลอดจนเกษตรกรต้องลดการปลูกใบยาสูบจากโควตาที่ได้รับลดลง จากเดิมพื้นที่เพาะปลูกใบยาสูบ 1.5 แสนไร่ ปัจจุบันเหลือเพียง 100,000 ไร่ จากครัวเรือนเกษตรกรปลูกใบยาสูบ 26,000 ครัวเรือน เหลือเพียง 15,000 ครัวเรือน หรือลดลงร้อยละ 41 รวมทั้งรายได้เกษตรกร 2,500 ล้านบาทในแต่ละปี เหลือเพียงไม่ถึง 1,000 ล้านบาท และขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2542 ให้มีความทันสมัย ทันท่วงทีต่อเหตุการณ์ และสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน และได้ให้ข้อสังเกตถึงการแก้ไขปัญหารัฐบาลที่ผ่านมาว่าเพราะเหตุใดประเทศไทยจึงยังไม่สามารถหลุดพ้นปัญหานี้ได้ หรือเป็นเพราะการผูกขาดของนายทุนขนาดใหญ่ รัฐบาลต้องตั้งใจแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและจริงใจ ไม่ต้องนำปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวกำหนดเพียงอย่างเดียว ขอให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จัดการนายทุนผูกขาด จำกัดการนำเข้าและหามาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเร็ว

สำหรับเรื่องราคากุ้งตกต่ำนั้น ประเทศที่ผลิตกุ้งและส่งออกกุ้งมากที่สุดอันดับแรกคือสาธารณรัฐเอกวาดอร์ อยู่ที่ 1.3 ล้านดอลลาร์ อันดับสองคือ อินเดีย 7.5 แสนตัน อันดับสาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 7 แสนตัน อันดับสี่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4 แสนตัน และอันดับห้า ประเทศไทย 2.8 แสนตัน โดยรวมแล้วทั้งโลกส่งออกกุ้งอยู่ที่ประมาณ 3.43 ล้านดอลลาร์ แต่ปริมาณนำเข้ากุ้งของโลกจะอยู่ที่ประเทศผู้นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และยุโรป รวมแล้วอยู่ที่ 2.87 ล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่า ผลผลิตกุ้งมีปริมาณเกินกว่าการบริโภคที่เรียกว่า สถานการณ์กุ้งล้นโลก โดยมีส่วนเกินอยู่ที่ 5.5 แสนตัน จากเดิมปริมาณการผลิตกับการบริโภคกุ้งจะอยู่ใกล้เคียงกัน แต่ในช่วงโควิด-19 เศรษฐกิจในทุกประเทศย่ำแย่ลง ดังนั้น แต่ละประเทศต่างมองว่าสินค้าใดที่จะทำรายได้ให้กับประเทศได้ โดยประเทศต่าง ๆ ผู้ผลิตกุ้ง รวมทั้งประเทศไทยต่างส่งเสริมให้ผลิตกุ้งในส่วนของประเทศไทยนั้นได้ส่งเสริมให้ผลิตถึง 4 แสนตัน ซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งปริมาณการผลิตมากกว่าการบริโภคจึงทำให้เกิดสต็อกค้างกุ้งในแต่ละประเทศ และต้องทำการระบายสต็อกสินค้ากุ้ง จึงเกิดการประกาศลดราคากุ้ง โดยครั้งแรกมีในสหรัฐอเมริกาประมาณช่วงมีนาคม 2565 เพื่อให้คนมาซื้อกุ้งบริโภคมากขึ้น จึงกลายเป็นมาตรฐานราคาใหม่ของกุ้ง และเมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศลดราคาประเทศที่ยังพอขายได้ตามราคาที่ประกาศซื้อคือสาธารณรัฐเอกวาดอร์เพราะมีต้นทุนต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งของสาธารณรัฐเอกวาดอร์จะอยู่ที่ร้อยละ 60 ของกุ้งไทยเท่านั้น ทำให้ประเทศผู้นำเข้าหันไปซื้อกุ้งจากสาธารณรัฐเอกวาดอร์มากกว่า ในส่วนของต้นทุนการเลี้ยงกุ้งนั้นในประเทศไทย เกษตรกรขายกุ้งในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นสวนทางกับราคาขายที่ตกต่ำ ไม่ว่าจะเป็น ค่าไฟฟ้าหรือค่าอาหารกุ้ง เมื่อเปรียบเทียบราคาอาหารกุ้งตั้งแต่ปี 2562 - 2566 มีราคาเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 26 เกษตรกรต้องแบกรับภาระปัญหาต้นทุนค่าอาหารที่สูงขึ้น ในขณะที่ราคาขายปรับลดลงเรื่อย ๆ โดยล่าสุดในเดือนสิงหาคม 2566 ราคากุ้งขาวขนาด 70 ตัว ต่อ 1 กิโลกรัม

ราคาขายเหลือเพียง 104 บาท ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ถือว่าเป็นราคาที่ต่ำสุดในรอบ 13 ปี นับตั้งแต่ปี 2553 ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อน จากภาวะกุ้งล้นโรคที่ทำให้เกิดปัญหาโรคากุ้งขาวตกดำ ทั้งนี้ สมาชิกฯ ได้รับฟังความคิดเห็นและได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายสมาคมชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจากทุกภาคส่วน จึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย ดังนี้ 1) ขอให้ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในการเลี้ยงกุ้งซึ่งมีสัดส่วนต้นทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 17 - 20 หรือประมาณกิโลกรัมละ 25 บาท โดยให้มีการคิดค่าไฟฟ้าในราคาภาคเกษตรกรรม 2) ต้องการให้มีการแสดงข้อมูลชนิดและปริมาณวัตถุดิบในฉลากอาหารกุ้ง ซึ่งในปัจจุบันตลาดอาหารกุ้งระบุเพียงแต่ชนิดแต่ไม่ได้ระบุปริมาณ ซึ่งจะสัมพันธ์กับคุณภาพของอาหารกุ้ง 3) เนื่องจากปัญหาโรคากุ้งขาวตกดำนั้นเกิดจากภาวะกุ้งล้นโลก ดังนั้นการขยายและการดูแลตลาดกุ้งภายในประเทศจึงสำคัญมาก โดยต้องหาช่องทางการขายตรงไปยังกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เช่น กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มโรงแรม และกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการบริโภคกุ้งมากขึ้น จัดการข่าวเชิงลบของกุ้ง พัฒนาเมนูใหม่ ๆ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้มีชื่อเสียงมาเชิญชวนบริโภคกุ้งเพิ่มมากขึ้น 4) ควบคุมปริมาณการนำเข้ากุ้งให้เหมาะสม 5) ออกแบบและกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาการส่งออกกลุ่มไปยังต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีการใช้เทคนิควิธีการเกี่ยวกับมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพมาเป็นตัวกีดกันในการส่งออกกุ้งของไทย จึงเสนอให้มีการหารือกับกรมประมงและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อให้มีการออกแบบตรวจสอบคุณภาพกุ้งไทยที่เลี้ยงอย่างถูกวิธีและมีคุณภาพให้สามารถยืนยันกับผู้ซื้อในต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของกุ้งไทยได้ 6) ควบคุมการนำเข้ากุ้งเพื่อไม่ให้กระทบต่อกุ้งภายในประเทศและพัฒนาคุณภาพกุ้งสู่การส่งออกให้เพิ่มขึ้น 7) ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ จัดหาห้องเย็นในจังหวัดที่สำคัญที่ไม่ติดทะเลเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้า รักษาความสด สร้างแรงจูงใจในการบริโภคในสินค้าสด สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 8) ควบคุมสิ่งที่เป็นปัจจัยในต้นทุนการผลิตเพื่อลดต้นทุนในการผลิต เช่น ค่าอาหาร ค่าไฟฟ้า เชื้อเพลิง และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น 9) ควรมีงบประมาณสนับสนุนในเรื่องห้องแลปให้เกษตรกรสามารถนำลูกกุ้งไปตรวจโรคก่อนปล่อยสู่บ่อเลี้ยง และ 10) พัฒนาคุณภาพของลูกกุ้งที่มีคุณภาพต้านทานต่อโรคให้เกษตรกรประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้ง 11) จัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่เกิดจากราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ และเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะส่งรายงานปัญหาดังกล่าวให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่กำลังจะปฏิบัติหน้าที่ เพราะเชื่อว่าจะเป็นช่องทางที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วที่สุด

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ เป็นเวลาพอสมควรแล้ว ก่อนปิดประชุมประธานฯ แจ้งว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ (7 กันยายน 2566) หลังจากทีสมาชิกฯ ได้ปรึกษาหารือต่อที่ประชุมแล้ว จะให้สมาชิกฯ ได้อภิปรายต่อ จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุมเวลา 19.00 นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา 19.00 นาฬิกา

\*\*\*\*\*

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร